

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang
đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể đã quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Môi trường văn hóa được cải thiện; thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở từng bước được đầu tư. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa được tăng cường; nhiều di sản văn hóa, di tích lịch sử được xếp hạng, trùng tu, tôn tạo. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực. Một số sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, quốc tế được tổ chức tại Tuyên Quang góp phần nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh Tuyên Quang; dấu ấn về bản sắc văn hóa, con người Tuyên Quang từng bước được định hình, khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa có nơi, có việc còn chậm. Một số thiết chế văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện chưa được đầu tư; việc sử dụng các thiết chế văn hóa ở cơ sở có nơi chưa hiệu quả. Phát huy các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. Việc quy hoạch, tôn tạo và hạ tầng giao thông đến khu, điểm di tích lịch sử - văn hóa, du lịch chưa đồng bộ. Công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có mặt còn hạn chế...

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người¹; phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh cả trước mắt và lâu dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

¹ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

I- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển văn hóa

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa; cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội, đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển; đặt phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội; gắn kết chặt chẽ việc xây dựng, phát triển văn hóa với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, là động lực quan trọng góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Khoi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng và phát triển văn hóa Tuyên Quang đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, là mục tiêu và động lực để xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển toàn diện, bền vững.

2. Xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện

Kế thừa và phát huy những đặc tính tốt đẹp của con người Việt Nam, truyền thống quê hương cách mạng và bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục xây dựng con người Tuyên Quang: “*Yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo*”, trọng tâm là phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên, đạo đức, nhân cách, lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội, tinh thần vì cộng đồng, ý thức tuân thủ pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và xây dựng con người Tuyên Quang thời kỳ mới.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa

Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với thực tiễn địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các quy định cụ thể về thực hiện nếp sống văn hóa; các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Nhà nước.

Kiến toàn bộ máy quản lý văn hóa từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa đúng năng lực; quan tâm đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số và người am hiểu văn hóa địa phương nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp huyện; nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Tăng cường xây dựng, triển khai các đề án, chương trình phát triển văn hóa; tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch; phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, đặc biệt là Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương), Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình (Chiêm Hóa), Danh thắng quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình...

Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích huy động các nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư vào phát triển văn hóa, thiết chế văn hóa.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, tiến bộ

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa. Xây dựng đời sống văn hóa theo hướng tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, cộng đồng, xã hội. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gắn kết chặt chẽ các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Từng bước tạo dựng, hình thành các sản phẩm văn hóa đặc trưng gắn liền với hình ảnh con người và quê hương Tuyên Quang. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh.

Có cơ chế, chính sách phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân trong phát triển văn hóa. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật phong phú, đa dạng, giàu bản sắc dân tộc.

Xây dựng văn hóa trong Đảng, hệ thống chính trị và kinh tế, xác định đây là nhân tố quan trọng để xây dựng, phát triển văn hóa trong xã hội. Chú trọng xây dựng văn hóa trong cơ quan, đơn vị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có trình độ chuyên môn, kỹ cương, trách nhiệm, ứng xử văn hóa, văn minh, trọng dân,

gắn dân trong thực thi công vụ; rà soát, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử ở từng cơ quan, đơn vị sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

5. Quan tâm giữ gìn, bảo tồn phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch

Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gắn với phát triển du lịch, trở thành nguồn lực quan trọng, bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng Làng văn hóa đặc trưng ở các huyện, thành phố, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng Làng văn hóa dân tộc cấp tỉnh đảm bảo đồng bộ, bài bản, có đặc trưng riêng; có giải pháp bảo tồn văn hóa dân tộc để trao truyền, lưu giữ bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, truyền dạy, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể. Chú trọng bảo tồn, khai thác có hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống như: Lễ hội, kiến trúc, tiếng nói, ẩm thực, trang phục, văn hóa dân gian, nghề thủ công truyền thống... gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Tích cực đổi mới nội dung và hình thức tổ chức lễ hội để tăng sự hấp dẫn, thu hút khách du lịch, thúc đẩy du lịch phát triển, đặc biệt là tập trung xây dựng, phát triển Lễ hội Thành Tuyên là sản phẩm du lịch có quy mô, thương hiệu cấp quốc gia, tiến tới thương hiệu quốc tế. Phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch thể mạnh của tỉnh như: Du lịch lịch sử, nghỉ dưỡng, tâm linh, lễ hội, sinh thái, cộng đồng...; xây dựng hình ảnh, thương hiệu, du lịch Tuyên Quang "*Vẻ đẹp hội tụ, điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách*".

6. Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu, tuyên truyền, quảng bá văn hóa

Mở rộng giao lưu, hợp tác về văn hóa để quảng bá văn hóa đặc sắc, phong phú, các giá trị truyền thống tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế. Nâng cao hiệu quả hợp tác về văn hóa giữa tỉnh Tuyên Quang với các địa phương nước ngoài. Tích cực tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài, các hoạt động xúc tiến quảng bá văn hóa, du lịch; mở rộng quan hệ, liên kết, hợp tác, thu hút nguồn đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch, phát triển văn hóa. Phát huy vai trò của truyền thông đại chúng, văn hóa số, các hình thức truyền thông mới vào tuyên truyền, quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa. Chọn lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại để bổ sung, làm phong phú thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh.

Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức đăng cai một số hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch với quy mô vùng, quốc gia nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh Tuyên Quang trong và ngoài nước.

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai sâu rộng nội dung Chỉ thị này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo tạo sự chuyển biến rõ nét về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, xem xét, ban hành cơ chế, chính sách về hỗ trợ, phát triển văn hóa đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề xuất cơ chế, chính sách, bảo đảm ngân sách thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị đảm bảo hiệu quả; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu triển khai, phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị. Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp, tham mưu, giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan.

Chỉ thị này phổ biến đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- BCSD Bộ Văn hóa, TT&DL,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy TTTU,
- Các ban, sở, ngành, MTTQ,
- các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Đ/c Chánh, Phó Chánh VPTU,
- Chuyên viên VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Lê Thị Kim Dung